

## **Đức Thánh Cha Phanxicô bổ sung 21 vị tử đạo Chính thống giáo vào danh sách các thánh Tử đạo Roma**

Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo với Đức Thượng phụ Tawadros II rằng 21 vị tử đạo Chính Thống được đưa vào danh sách Lễ các thánh Tử Đạo La Mã của Giáo hội Công giáo như một dấu chỉ của sự hiệp thông thiêng liêng giữa hai Giáo hội.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

“Cầu mong những lời chuyển cầu của các vị tử đạo Chính thống, hiệp nhất với các tín hữu Chính thống sẽ giúp hai Giáo hội chúng ta phát triển trong tình bạn, cho đến ngày hồng phúc khi chúng ta có thể cử hành trên cùng một bàn thờ và cùng nhau rước Mình và Máu Chúa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ mong muốn đó cho sự hiệp nhất Kitô giáo vào thứ Năm trong buổi tiếp kiến tại Vatican với Đức Thượng Phụ Tawadros II.

Đức Thượng phụ của Tòa Thánh Marcô đã dành ba ngày ở Rôma để kỷ niệm 50 năm Tuyên bố chung về Kitô học, một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Chính thống giáo Coptic và Giáo hội Công giáo.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết 21 vị tử đạo Chính thống giáo Coptic sẽ được đưa vào Danh sách Tử đạo Rôma “như một dấu chỉ của sự hiệp thông thiêng liêng liên kết hai Giáo hội của chúng ta.”

21 vị tử đạo Coptic - trong đó có 20 người Ai Cập và 1 người Ghana - đã bị chặt đầu ở Libya vào năm 2015 bởi các chiến binh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo. Một video do tổ chức khủng bố công bố cho thấy những người này cầu nguyện khi họ bị giết.

Giáo hội Chính thống giáo Coptic kỷ niệm ngày lễ của các ngài vào ngày 15 tháng 2, ngày họ chịu tử đạo.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thượng Phụ Tawadros đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một hộp đựng thánh tích của các vị tử đạo Coptic, mà Đức Thượng phụ bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình.

“Những vị tử đạo này đã được rửa tội không chỉ bằng nước và Thánh Thần, mà còn bằng máu, trong máu là hạt giống hiệp nhất cho tất cả những người theo Chúa Kitô,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

### **Câu xin sự chuyển cầu của các thánh Chính Thống**

Cuối ngày thứ Năm, Đức Thượng Phụ Tawadros II đã tổ chức một cuộc họp báo tại Thánh Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican.

Ngài nói với các phóng viên rằng thi thể của các vị tử đạo đã được khai quật vào năm 2018 và đưa về Ai Cập. Giáo hội Chính thống giáo đã xây dựng một ngôi đền để tôn vinh các ngài ở El-Aour, ngôi làng quê hương của hầu hết các vị tử đạo.

Đức Thượng Phụ Tawadros nói: "Chúng tôi thường cầu nguyện với các vị tử đạo và chúng tôi tin rằng họ tiếp tục ban cho chúng tôi ơn lành lớn lao."

Đức Thượng Phụ kêu gọi người Công giáo cũng hãy cầu nguyện cùng các vị tử đạo này.



*Đức Thượng Phụ Tawadros giơ thánh giá để giúp giải thích các bước đối thoại đại kết*

Đức Thượng Phụ cũng đưa ra bốn bước để thực hiện con đường hướng tới hòa giải và hiệp nhất Kitô giáo, chỉ ra những hình vẽ trên cây thánh giá mà ngài đã trình bày khi ở Rome.

Đức Thượng Phụ Tawadros cho biết bước đầu tiên là tình huynh đệ trong Chúa Kitô, được thể hiện qua các hoạt động chung. Ngài nói thêm, bước thứ hai bao gồm sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc nghiên cứu các truyền thống, các bí tích và "những gì liên quan đến các Giáo hội".

Đức Thượng Phụ nói, bước thứ ba liên quan đến đối thoại phụng vụ và các vấn đề chưa chính thức, bao gồm đối thoại giữa những người trẻ và các thành viên của hàng giáo sĩ tương ứng của các Giáo hội. Bước thứ tư là cầu nguyện, "bởi vì cầu nguyện có thể làm nên những điều kỳ diệu."

"Một khi chúng ta đã hoàn thành bốn bước này," Đức Thượng Phụ nói, "chúng ta chạy đến trái tim của Chúa Kitô, và điều này mất nhiều thời

gian. Nhưng chúng tôi tin rằng Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta trong cuộc hành trình này.”



**Đức Thánh Cha Tawadros nói chuyện với các nhà báo**

### **Các vị tử đạo chính thống trong danh sách các thánh Công giáo**

Đây không phải là lần đầu tiên các Kitô hữu ngoài Công giáo được đưa vào danh sách các thánh Tử đạo Rôma.

Năm 2001, một số vị thánh Chính thống giáo sống sau khi Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo tách ra vào năm 1054 đã được thêm vào danh sách các vị thánh của Công giáo.

Đó là các thánh Slav Theodosius và Anthony của Pečerska (thế kỷ 11), và Stephen của Perm và Sergius của Radonezh (thế kỷ 14).